

## TU - ขึ้นไปยืนได้ ก็ไม่แพง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็อย่างที่เคยกล่าว ถ้าเข้าเงื่อนไขในทางดี ก็ต้องมองดี หรือซื้อได้ แต่ถ้าเงื่อนไขอยู่ในทางร้าย ก็ต้องรอดูอาการ หรือ วางแผนตั้งรับกันแบบเซฟๆ หรือปลอดภัยหน่อยล่ะ อย่าง ตลาด เนี่ย เหนือเมฆก็กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะสัญญาณหลัก สัญญาณรอง หรือ ไม่ว่าจะสัญญาณระยะสั้น แบบวันต่อวัน ก็ได้กล่าวถึงแนวโน้มไว้อย่างต่อเนื่องแล้ว... ซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่แผนการเก็งกำไร หรือการจะเข้าไปเล่นในตลาดตามระยะที่ต้องการจะลงทุน ซึ่งระยะสั้นในตอนี้ การไม่ผ่าน 1400 ให้ได้ ความเสี่ยงในทางอ่อนตัวลงยังถือว่าสูง อันนี้กล่าวมาตั้งแต่เริ่มๆ จะทดสอบ 1400+/- ก่อนหน้าขึ้นไปแล้ว แต่ตอนนี้ ยิ่งน่ากังวลมากขึ้นเหมือนกันนะ จากการที่ลงมาต่ำๆ ในระดับ 1380+/- หรือ 1380-1375 นี้ หากจะยืนไว้ไม่ไหว ก็เริ่มหมดหวังแล้วนะครับ หรือแปลว่า ตรงนี้ตอนี้ ใกล้แนวต้าน 1400 ถ้าจะให้ดีจริง ต้องตั้ง ต้องขึ้นไปยืน 1400 ให้เร็วๆ เลย... ไม่เช่นนั้น อย่างที่เคยกล่าวนั้นแหละ แขนงนี้หนาๆ หรือ ยังมีการแกว่งแถวๆ นั้นหนาๆ อาจจะไม่ใช่เพื่อรอการขึ้นก็ได้เนะ แต่อาจจะเพื่อรอการลงมากกว่า เพราะถ้าดูจากเครื่องมืออ่านแนวโน้มระยะสั้นแล้วนั้น น้ำหนักยังออกในทางลงมากกว่าอยู่ และ ถ้ามีการลง ก็อาจจะมีลงแบบแรงๆ ได้เลยเหมือนกันนะ เพราะระยะกลางๆ สัญญาณเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ก็บ่งชี้ทางลงอยู่ด้วยนะ และในระดับ 1400+/- นั้น อาจจะเป็นต้นๆ ทางขาลงระลอกใหม่เสียด้วยซ้ำ... แปลว่า การลงตามคลื่น C ที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ ก็อาจจะเริ่มชัดเจนขึ้น หรือ ในระยะ 1-2 เดือนนี้ อาจจะเห็นการลงต่อเนื่องได้

### ดูตามเกม...

ตลาดในระยะนี้ แม้ว่าจะเน้นไปที่หุ้นเล็กๆ และหุ้นกลางๆ แต่ก็เริ่มจะยกขึ้นแล้วเหมือนกันนะ บางตัวเล่นขึ้นดีๆ ไม่กี่วัน ก็พลิกลง หรือ บางตัว ขึ้นดีๆ ในช่วงเช้า แต่พอบ่ายก็คว่ำเลย

- แนวรับ : ...15.8-15.6 หรือ ยืน 16.0 ได้ ก็น่าตาม
- เป้าหมาย : ...18.0-19.0 และอาจจะมิลุ้น 20.0 ด้วย

Price Chart...(TU)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TU...** อาจจะเน้นเป็นหุ้นที่ต้องมองทางซื้อแล้วต้องถือหุ้นได้ หรือ ไม่เน้นเก็งกำไรมากเกินไป... เราเริ่มจะเห็นราคา ได้ผ่านแนวต้าน ของแนวโน้มขาลงที่เป็นแนวโน้มหลักมาแล้ว ซึ่งจะรอยืนยันอีกที ก็ต้องยืนระดับ 16.0 ได้อย่างมั่นคง... นั่นแปลว่า หากจะยังไม่เข้าซื้อในวันนี้ จะรอเห็นว่ายืน 16.0 ได้จริงๆ ก่อน ก็ถือว่าไม่ผิดอะไร และยังไม่ต้องเรียกว่าเป็นการ ซื้อแพงอะไร แต่ถ้าจะซื้อก่อนผ่าน 16.0 แล้วยังไม่ยอมไปยืน 16.0 ถ้าจะมีการอ่อนตัว ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 15.0 ไว้ด้วยนะ เพราะการต่ำกว่า 15.0 นั้น อาจจะหมายถึงว่า ยังไม่พร้อมจะเป็นขาขึ้นจริงนั่นเอง... ถ้าจะเลือกจริงๆ ตอนนี้ราคาก็ใกล้ 16.0 จะรอซัดๆ แล้ว ซัดตาม ก็ดีกว่านะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน